

31/07/2019: THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Thánh I-nha-xi-ô Lô-yô-la, linh mục

Mt 13,44-46

13:44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

13:45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

13:46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

VUI MỪNG BÁN TẤT CẢ

“Tìm được viên ngọc quý, thương gia ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13,46)

Suy niệm: Phản ứng trước tiên của người nông dân tình cờ khám phá ra kho báu, hay của người thương gia tìm ra viên ngọc quý sau cả cuộc đời tìm kiếm là vui mừng. Không vui mừng sao được khi biết kho báu hay viên ngọc quý từ nay nằm trong tay mình, cuộc đời mình sẽ thay đổi! Đức giáo hoàng Phanxicô, qua các văn kiện, cũng luôn nhắc nhở ta về niềm vui, niềm vui được biết Tin Mừng, niềm vui loan báo Tin mừng, niềm vui sống đời thánh thiện. Ta phải vui mừng vì được có Nước Trời là kho báu, có Chúa Giê-su là viên ngọc quý trong đời mình. Thế mà trên cuộc đời này, *“không có đá quý nào cho bằng nhân đức, không có tài sản nào sánh bằng hạnh phúc, cũng chẳng có kho báu nào cho bằng đức tin, và không có ngọc quý nào cho bằng tình yêu”* (nhà văn M. Dhliwayo). Là môn đệ Chúa Giê-su, ta có tất cả nhân đức, hạnh phúc, đức tin và lòng mến ấy.

Mời Bạn: Những kho tàng quý giá nhất không thể thấy được bằng mắt, mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Nước Trời, Chúa Giê-su là kho báu, viên ngọc quý thật đấy, nhưng không thể đánh giá bằng đôi mắt, mà chỉ qua niềm tin và lòng yêu mến. Mong bạn, sống giữa những tiện nghi, vật chất, thú vui cuộc đời, vẫn biết đâu là giá trị vĩnh cửu, quý giá, đáng cho mình *“bán tất cả những gì mình có,”* để “tậu” cho bằng được.

Sống Lời Chúa: Tôi luôn vui mừng vì được làm con cái Chúa, môn đệ Chúa Kitô, thành viên của Giáo hội. Tôi hạnh phúc vì có Chúa trong cuộc đời.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, được biết Chúa là hồng ân lớn nhất đời con. Con luôn hãnh diện về hồng ân này.*